
งานเลขานุการและการประชุม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

มติท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานผลการดําเนนิการของผูบริหารตามทีค่ณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย

มอบหมาย 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยไดมกีารประชุมและมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละเรื่อง

นั้น  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยไดจัดทําสรุปรายงานเรื่องที่ยังรอผลการดําเนนิการ 

ดังนี้ 

ลําดับ เรื่อง ผูรับผิดชอบ การรายงาน 

๑ การตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับ 

โครงการนํารองคูปองพัฒนาครู 

ผศ.ดร.อรพินทร  ศิริบุญมา  

รองอธิการบด ี

อยูระหวางการทาบทามบคุคล

ที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการ 

 

๒ การแกปญหาโรงอาหาร ผูอํานวยการกองอาคาร

สถานที ่

อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร  ศิริบุญมา  รองอธิการบดีรายงานความคืบหนา          

การดําเนินงานโครงการนํารองคูปองพัฒนาครูวา   ขณะนี้มีครูจากเขตพื้นที่การศึกษาสมัครเขารวม

โครงการจํานวน  ๓๖ คน  ในวิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในกลุม

สาระตาง ๆ    สําหรับการจัดเตรียมอาจารยที่เปนพี่เลี้ยงนั้น  ไดประสานไปยังผูเกี่ยวของเพื่อเตรียม

อาจารยมาเปนอาจารยพี่เลี้ยงและจับคูกับครูผูสมัครใหเหมาะสม  หลังจากนี้คณะครุศาสตรจะตอง

ประชุมทําความเขาใจกับอาจารยที่มาเปนอาจารยพี่เลี้ยงถึงแนวทางการดําเนินงาน   ประธานขอให

 

มตคิณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 การบรหิารงานวชิาการ  การบรหิารงบประมาณและการเงิน 

 การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานท่ัวไป 



คณะครุศาสตรศึกษารายละเอียดของโครงการนี้แลวนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา

ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

นายคนึง กาบกันทะ  ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่รายงานความคืบหนาการแกปญหา  

โรงอาหารวา  ไดทําการสํารวจแลวพบวาโรงอาหารจะมีอุณหภูมิสูงตั้งแต เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป  

เนื่องจากอาคารมีลักษณะเปนโถงสูงและปดอับจึงไมมีชองระบายอากาศ  ประกอบกับโครงสราง

หลังคามีการผุกรอนมาก หากมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดใหญหรือเครื่องพนละอองน้ํา

บริเวณหลังคา  อาจทําใหโครงสรางหลังคาทรุดตัวและเปนอันตรายแกผูใชงานโรงอาหารได  ดังนั้นวิธี

ที่นาจะสามารถทําไดคอืการติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด ๒๘ นิ้ว บริเวณผนังดานขางติดกับถนนซึ่งใช

งบประมาณดําเนินการประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้  ในเบื้องตนจึงแกไขปญหาดวยการติดตั้ง   

พัดลมที่ผนังจํานวน ๑๒ เครื่อง  เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพืน้จํานวน ๔ เครื่อง  และพัดลมตั้งพื้นขนาด

ใหญจํานวน ๓ เครื่อง  เพื่อชวยระบายความรอน 

ประธานไดสอบถามผูอํานวยการกองคลังเรื่องการบริหารจัดการครุภัณฑที่มีการสงคืน  

ผูอํานวยการกองคลังรายงานวา  ขณะนี้อยูในชวงการดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑ  เนื่องจากมี

ขอสังเกตวามีครุภัณฑที่สงคืนจํานวนมากที่ไมตรงตามรายการที่แจง  สวนการตรวจสอบครุภัณฑที่จะ

ทําลาย   ถาเปนหนวยงานขนาดใหญซึ่งมีครุภัณฑจํานวนมาก จะขอความรวมมือจากหนวยงานสง

ตัวแทนบุคลากรในสังกัดมาทําหนาที่ตรวจสอบครุภัณฑที่จะทําลายเพื่อเปนการรับผิดชอบรวมกัน   

ทั้งนี ้ งานพัสดุจะถายรูปทําทะเบียนครุภัณฑที่จะทําลายหรือจําหนายครุภัณฑเก็บไวเปนหลักฐาน  เพื่อ

เปนการปองกันและควบคุมวัสดุครุภัณฑในอนาคต เนื่องจากเคยมีการทําเรื่องขอซอมแซมครุภัณฑซึ่ง

หมายเลขครุภัณฑนีม้ีการแจงสงคืนมหาวทิยาลัยแลว 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบ 

 ๒. มอบคณบดีคณะครุศาสตรศึกษารายละเอียดของโครงการนํารองคูปอง

พัฒนาครูแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

 ๓. มอบผูอํานวยการกองอาคารสถานที่พิจารณาดําเนินการเรื่องการติดตั้ง

พัดลมดูดอากาศบริเวณโรงอาหาร  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง 

 

             นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส 

(นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส) 

ผูอํานวยการกองกลาง 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 


